

Tôi nghĩ sẽ hợp lý nếu tôi bắt đầu bằng cách báo cáo về trải nghiệm của chính mình. Thế thì những gì tôi gặp trong thần học có thể không đến một cách bất ngờ như vậy. Tôi đã “xử lý” những kinh nghiệm này trong hai lời nói đầu, ở lời nói đầu 1 với tư cách là một “người bình thường” và ở lời nói đầu 2 “là một giáo sư tôn giáo đã nghỉ hưu”.

Lời nói đầu 1: Vào những ngày cuối hè năm 2022, khi tôi - như mọi khi - trên "mảnh bãi biển của mình" giữa Bias-Lespecier và "Bãi biển Mimizan" (tây nam nước Pháp) và muốn đi dạo một đoạn ngắn trên bãi biển (tất nhiên là không có "đồ bơi", vì bãi biển đẹp đó thường vắng tanh), có một gia đình có hai cô con gái nhỏ (tôi đoán khoảng 11 và 7 tuổi), cũng khỏa thân giữa bố mẹ (tuy nhiên, khó có thể nhìn thấy họ). bởi vì rõ ràng là họ đang ngủ, mặc dù "với bộ đồ tắm thông thường")) và đại dương “nhảy múa xung quanh”. Trên đường ra ngoài, tôi đã tránh xa cô ấy. Nhưng trên đường về tôi nghĩ mình cũng có thể đi ngang qua mà không có khoảng cách quá lớn giữa các cô gái và mặt nước, bởi vì các cô gái rõ ràng biết “cởi mở như vậy” và không gặp vấn đề gì với điều đó, hơn nữa họ cũng ở khá xa. Và khi tôi đến gần, đứa trẻ gần như lao về phía tôi, chỉ sau đó mới quay lại tương đối gần với tôi trên một “đường đi quen thuộc”. Và người lớn tuổi hơn đứng sang một bên một chút và quan sát, mặc dù “hoàn toàn nữ tính”. Tôi nghi ngờ rằng đối với các cô gái, tôi là một trong số họ và họ đã cư xử theo phương châm “công lý như trẻ con” và cũng đã đồng ý với nhau: “Nếu anh ấy không có vấn đề gì khi chúng tôi nhìn anh ấy, thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì với anh ấy. đang nhìn chúng tôi nhìn!”



Tất nhiên, bằng cách nào đó, đó là một trải nghiệm đẹp đối với tôi (dù sao thì tôi cũng đã 80 tuổi) và tôi đã kể với một người bạn, một cựu mục sư Tin lành, về điều đó - và anh ấy nói rằng thật đáng tiếc khi các cô gái sẽ sớm mất đi. sự tự nhiên và cởi mở này.

Bây giờ tôi đang cố gắng thiết kế và truyền bá một khái

niệm để bảo tồn sự tự nhiên và cởi mở này, đặc biệt là nó liên quan đến việc trở nên thực sự xinh đẹp như một con người.

Ít nhất hai cô gái trẻ bây giờ đã có hai trải nghiệm (ý tôi là rất tích cực): Nếu họ nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân, họ sẽ không bị mù

hoặc điều gì xấu sẽ xảy ra với họ, và nếu một người đàn ông khỏa thân nhìn thấy họ khỏa thân, anh ta đã thắng. 'không cần hoặc nếu không nó sẽ gây ra điều gì đó không tốt cho họ. Bây giờ bạn biết rằng tất cả những điều gây sợ hãi về ảnh khỏa thân phần lớn là vô nghĩa. Tất nhiên, để những người trẻ tuổi có thái độ thực sự tích cực với cuộc sống, cần phải có những biện pháp phù hợp. sự phạm. Và đó là mối quan tâm của tôi, hãy xem những trang cuối cùng của văn bản này. Và tôi nghĩ rằng tôi không phải là một kẻ ấu dâm và các cô gái không phải là những kẻ gerontophiles (tức là muốn yêu "người già"), mà họ chỉ đơn giản là một cách tự nhiên, khỏe mạnh và tò mò và do đó, xuất phát từ sự thôi thúc tự nhiên, muốn vượt qua sự thù địch dựa trên văn hóa đối với cơ thể (đúng như tôi muốn) và không muốn "nữa" chút nào.

Và nếu tôi nhớ rõ hơn: Khi tôi đến cồn cát và nhìn thấy các cô gái lần đầu tiên, họ đang chạy xung quanh, khi tôi đi vòng quanh họ, họ vẫn chạy - và có lẽ khi tôi đi dạo trên bãi biển trở về sau đó. một giờ đã trôi qua, họ vẫn đang chạy. Có vẻ như việc vượt qua sự thù địch đối với cơ thể đã kích thích rất nhiều sự thôi thúc muốn di chuyển hoặc thậm chí là sức sống của họ. Vì vậy, vượt qua sự xấu hổ không chỉ là tận hưởng sự từ bỏ bản năng mà còn là sự tăng cường bản chất con người.

Những gì tôi trải nghiệm ở đây chắc chắn cũng là một vấn đề triết học về nhận thức thế giới nói chung: Nếu tôi cư xử như thường lệ "với quần bơi" thì các cô gái tất nhiên đã nhìn thấy từ xa - và cũng cư xử như vậy và "che đậy" ". Và khi tôi đến gần hơn, tôi sẽ có ấn tượng rằng họ "như vậy", ngay cả trên một bãi biển vắng vẻ, bởi vì "sự xấu hổ điển hình" này là một phần của nhân loại chúng ta. Tuy nhiên, thực tế là khi đó tôi sẽ chỉ nhìn thấy tôi là ai - tôi sẽ không nhìn thấy thực tế khách quan. Và với điều đó, tôi sẽ không nhìn thấy cơ hội của một nền giáo dục đạo đức hướng đến cuộc sống hơn và cuối cùng là phương pháp sự phạm về khái niệm đức tin dựa trên Chúa Giêsu thực sự (đó là điều tôi quan tâm).

Và sau vài cuộc trò chuyện, đặc biệt là với bạn bè, về "cuộc gặp gỡ" này, tôi phải nói thẳng ra điều gì đó. Một số người bạn ngay lập tức nhận ra rằng các cô gái cũng thích "sờ mó" và được "sờ nắn" bởi vì, như bạn biết, nếu bạn muốn ảnh khỏa thân, "bạn chắc chắn muốn nhiều hơn nữa". Tôi phải hoàn toàn không đồng ý ở đây! Rõ ràng có một sự hiểu lầm vô cùng lớn và cực kỳ tai hại ở đây: các cô gái đơn giản là không muốn xấu hổ về sự nữ tính của mình mà phải giấu đi, rốt cuộc họ muốn tự hào về sự nữ tính của mình, họ chỉ muốn "nhìn và thể hiện" những gì họ muốn Là con người - và không có gì hơn thế! Và với một nền giáo dục đạo đức hợp lý, mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy - và ý tôi là trong một thời gian dài, thậm chí cho đến khi kết hôn!

Lời nói đầu 2: Sau một buổi học, một sinh viên đến gặp tôi và nói với về tiếc nuối rằng tôi đã rất đúng khi cho rằng tình dục thuộc về hôn nhân và cực khoái rất quan trọng. Thật không may, cô ấy sẽ làm khác đi vì cô ấy không biết gì hơn, và cô ấy sẽ rất khó chịu vì nhầm người. Tôi

đan ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay vào nhau, nhìn thoáng qua và hồi liệu “điều đó” cũng đã làm được điều đó phải không. Cô ấy trả lời: “Tất nhiên, nhưng không ai nói điều đó...” Vì vậy, bây giờ tôi đang nói điều đó cho những người khác muốn làm tốt hơn ngay từ đầu - và càng rõ ràng càng tốt!

Đầu tiên tôi muốn chỉ ra rằng tôi đến với một số cách tiếp cận một cách tình cờ hoặc thông qua sự ngẫu nhiên nào đó của tôi. Ở đây, chẳng hạn, tôi đang nghĩ đến cuộc trò chuyện với người mẹ ở trang 21 - hoặc cuộc trò chuyện với cậu học sinh Tôi vừa kể lại. Ở trường, tôi thực sự không đủ can đảm để công khai đưa ra những lời khuyên như vậy bằng cách đan các ngón tay vào nhau và tôi cũng không nghĩ điều đó là cần thiết. Nhưng sau thời gian hoạt động với tư cách là một giáo viên, tôi đã trò chuyện với các cô gái hoặc phụ nữ trẻ về cách họ có thể làm điều đó một cách chính xác, nơi tôi đã làm điều đó bằng ngón tay của mình. Tôi đã có cuộc trò chuyện đầu tiên theo hướng này cách đây vài năm với một sinh viên mà tôi nhìn thấy đang ngồi trên ghế đá công viên gần trường đại học ở Fes với một người bạn cùng lớp trong chuyến đi đến Maroc. Bằng cách nào đó, tôi rất muốn nói chuyện với cả hai và nói rằng tôi là một giáo viên dạy đạo Công giáo ở Đức và những học sinh quan tâm nhất của tôi là những cô gái Maroc (thực sự là như vậy) và liệu tôi có thể nói chuyện với cô ấy về những gì những học sinh này đang làm hay không. rất quan tâm. Tất nhiên, người đội khăn trùm đầu đặc biệt muốn biết điều đó!

Vì vậy, tôi nói với họ theo phương châm rằng dù sao thì chúng tôi cũng không biết nhau và dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau, thoải mái bày tỏ ý tưởng của mình rằng Chúa Giêsu này không quan tâm đến tôn giáo chút nào, nhưng ông ấy để ý đến cách phụ nữ hồi đó đã bị tống tiền vào hoạt động mại dâm trong phiên tòa xét xử hai nhân chứng và cách anh ta muốn thay đổi điều đó bằng cách công khai nó - và sau đó anh ta đã bị giết vì tội giết người theo tư pháp như thế nào. Cuối cùng, những người chống đối Ngài cũng tạo ra một tôn giáo dựa trên đó để che đậy sự cam kết thực sự của Chúa Giêsu. Và ngay cả ngày nay cũng không có sự quan tâm đặc biệt đến đạo đức thực sự của các cô gái trẻ, chỉ là mọi thứ ngày nay đã khác so với hồi đó. Vì vậy, họ sẽ chỉ được dạy một đạo lý sai lầm về sự xấu hổ, nhưng điều này tốt nhất sẽ làm nảy sinh những nỗi sợ hãi vô nghĩa. Tôi chưa bao giờ thấy các cô gái bắt đầu quan hệ tình dục vì họ thích thú khi khỏa thân trên một bãi biển xinh đẹp (nơi những chuyện như thế này là phổ biến) . Với nhận thức đúng đắn, ngay cả ảnh khỏa thân cũng không thành vấn đề - và trên hết, họ chỉ có thể tìm ra người đàn ông nào phù hợp với mình thông qua tiếp xúc da thịt và không cần thâm nhập! Bởi vì để trải nghiệm cực khoái, điều quan trọng là chỉ cần chạm nhẹ - nếu đúng đối tác thì không cần thâm nhập. Nhưng, theo tôi, mọi người nên biết về điều đó và cũng muốn điều đó... Và tôi vẫn có thể thấy đôi mắt cô ấy ngày càng sáng hơn - vâng, đó rõ ràng là điều cô ấy đang mơ ước,

không hiểu sao tôi đã chạm vào điều gì đó trong tâm hồn cô ấy ... Và một phụ nữ Hồi giáo đội khăn trùm đầu, tức là với chiếc khăn trùm đầu này chỉ để lộ khuôn mặt của cô ấy! Nếu không có gì!

Sau đó, tôi có trải nghiệm tương tự với một nữ hầu bàn trẻ trong một nhà khách nhỏ ở Bali, người mà tôi bắt đầu nói chuyện khi cô ấy mang bữa sáng cho tôi - và với đôi mắt sáng ngời như vậy!

Điều đặc biệt ấn tượng đối với tôi là cuộc trò chuyện với một học sinh tốt nghiệp trung học miền Bắc nước Đức trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, người mà tôi đã gặp khi đến thăm hầm mộ chúa hài cốt của các tu sĩ dòng Phanxicô đã chết từ lâu dưới Nhà thờ Dòng Phanxicô ở Lima (Peru). Khi tôi nói với cô ấy về bài kiểm tra cực khoái - chúng tôi đã ra ngoài tận hưởng không khí trong lành từ lâu - và đan các ngón tay vào nhau, tôi nhận ra rằng điều đó đi ngược lại đạo đức của cô ấy, điều mà rõ ràng cô ấy muốn tuân theo. Sau đó tôi nói: “Đúng vậy, ai cấm mọi thứ chỉ đảm bảo rằng mọi thứ cuối cùng đã được hoàn thành...” Và có thể nói, chỉ trong chưa đầy một giây, khuôn mặt cô ấy sáng lên và đôi mắt cô ấy cũng bắt đầu sáng lên và rõ ràng là tôi đã “thắng”. “ cô ấy “ - cô ấy cũng đi cùng trong một chuyến tham quan thành phố mà tôi mời vì chúng tôi có thể có khoảng thời gian vui vẻ và đồng thời nhìn thấy điều gì đó của Lima.

Tất nhiên, tôi đã nghĩ tại sao ba cô gái này (đối với tôi, họ là những cô gái rõ ràng không có “kinh nghiệm về nam giới”) lại có vẻ hưng phấn như vậy vì ý tưởng của tôi. Tôi nhớ một sinh viên khác đã đến gặp tôi sau giờ học và kể cho tôi nghe về chuyến thăm bác sĩ phụ khoa sắp tới của cô ấy. Lúc đầu, tôi không hiểu cô ấy muốn gì, nhưng khi tôi hỏi, tôi phát hiện ra rằng cô ấy chỉ muốn “mọi chuyện” kết thúc và giờ cô ấy đã tìm được người “cho việc đó” và muốn làm mọi việc đúng đắn - như tôi đã nói. biết ngày hôm nay. Nhưng hỏi đó tôi không tưởng tượng được rằng đây có thể là lý do để bắt đầu quan hệ tình dục. Dù sao đi nữa, ấn tượng của tôi - nhìn lại - là cô gái đó thực sự đang đau khổ; ít nhất với tôi, cô ấy có vẻ không vui chút nào. Và bây giờ tôi nhận ra rằng ba cô gái có vẻ rất hưng phấn vì họ cũng đang ở trong tình trạng đau khổ tương tự hoặc tương tự, mà giờ đây tôi đã giải thoát họ, như một gánh nặng, với ý tưởng về một giải pháp thay thế. Tất nhiên tôi không biết liệu mình đã đạt được điều gì cơ bản ở đây hay chưa.

Ít nhất tôi đã bắt gặp một khái niệm về đạo đức cao đẹp cũng có thể gây được tiếng vang với giới trẻ ở thời đại chúng ta và tôi cũng có thể khái quát hóa nó, đặc biệt là vì các cô gái đến từ các nền văn hóa khác nhau. Vì vậy, khi nói đến đạo đức tình dục, bạn không thể luôn chống lại điều gì đó, mà trên hết bạn phải ủng hộ điều gì đó, và để làm được điều đó bạn phải cung cấp cho những người trẻ, đặc biệt là các cô gái, những lời khuyên về cách có đạo đức cao. với niềm vui và trí thông minh có thể sống ngay từ đầu! Bây giờ tôi đã thử điều này từ trang 8 (trong phiên bản chi tiết).